

BBGI เดินหน้าขยายกำลังผลิต รุกเพิ่มเอทานอล-ไบโอดีเซล

“บีบีจีไอ” จ่อคิวอัปเดตกำลังการผลิตเอทานอล-ไบโอดีเซล ให้เป็น 1 ล้านลิตร/วัน ขึ้นแทนอันดับหนึ่งของประเทศ เดินหน้ารุกธุรกิจไบโอพลาสติก คาดได้ข้อสรุปกันนี้ ย้ายเงินไปลงทุนไอทีโอต่อ ก.ล.ต.แล้ว

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเอทานอลให้เป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่มีขนาดกำลังการผลิตจำนวน 5 แสนลิตรต่อวัน โดยจะมีการขยายกำลังการผลิตให้อยู่ที่ระดับ 8 แสนลิตรต่อวันภายในปี 2562 ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกระแสเงินสดภายในบริษัทมาใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตประมาณ 1,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากในปี 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตปรับเพิ่มเป็น 8 แสนลิตรต่อวันแล้ว จากนั้นจะดำเนินการซื้อกิจการ หรือทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าจะมีกำลังการผลิตเอทานอลให้เป็น 1 ล้าน

ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ ขณะเดียวกันมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซลให้เป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 9.3 แสนลิตรต่อวัน โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างรอสรุปผลการดำเนินธุรกิจประเภทไบโอพลาสติก ภายในสิ้นปี 2561 โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่จะสามารถใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมที่บริษัทมีอยู่ เช่น ฟางข้าว, ชังข้าวโพด, ไม้สับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นประเภทไบโอพลาสติก หรือประเภทอาหารเสริม ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วจะทำการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการลงทุนต่อไป

สำหรับแผนการเข้าเสนอขายหุ้นสามัญทั่วไปให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ขณะนี้บริษัทได้ยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล (ไพลิง) ให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว จากนั้นรอขั้นตอนของการอนุมัติจาก ก.ล.ต.

โดยหากได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะทำการประชุมเพื่อกำหนดวันซื้อขายที่แน่นอนอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงพิจารณาภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้นด้วย

ก่อนหน้านี้ BBGI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไพลิง) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 216.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 216.60 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43.32 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL

ขณะเดียวกัน หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท จะเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนที่เหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170.28 ล้านบาท เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ■